

Thông tin cần biết khi in tem dán giá sản phẩm

Đối với các mặt hàng tiêu dùng thì để được phân phối ra thị trường tiêu thụ, hàng phải được dán tem giá rõ ràng, chính xác. Để tìm hiểu thêm về tem dán giá sản phẩm cũng như những lưu ý khi in ấn loại tem này thì các bạn có thể xem qua nội dung sau

In tem dán giá bằng chất liệu gì?

Có rất nhiều vật liệu được dùng với mục đích [in ấn logo decal](#), in tem dán giá hàng hóa, mỗi loại chất liệu sẽ có những tiện ích riêng và phù hợp cho từng mặt hàng, các vật liệu được sử dụng để in tem dán giá sản phẩm gồm:

Tem nhựa trong

Tem nhựa đục

[Decal dán bằng giấy](#)

Tem decal giấy kraft

Decal xi bạc

Tem 7 màu

Tem decal vỡ

Vì sao cần in tem dán giá chuyên nghiệp?

Tem dán giá vật phẩm là ấn phẩm được sử dụng rất nhiều trên thị trường do chúng cung cấp những thông tin cơ bản đến người mua, chưa kể tem giá còn mang lại nhiều tiện ích như sau:

Giúp bộ phận bán hàng dễ dàng tính tiền hàng hóa cho người mua

Giúp doanh nghiệp dễ kiểm soát hàng hóa

Tin ngành in khác: <https://kaalama.org/read-blog/160470>

Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm như giá, hạn tiêu dùng, tên thương hiệu... đến người tiêu dùng

Giúp người tiêu dùng biết được giá bán của thành phẩm nhằm để qua đó quyết định có mua hay không

Việc in tem giá cũng giúp khách hàng cảm thấy thoải mái hơn vì không cần có hỏi người bán về giá tiền của từng món hàng, giúp người dùng dễ dàng chọn lựa được hàng hóa phù hợp với nhu cầu của họ.

Cấu tạo của tem giá dán sản phẩm

Tem giá là một loại logo decal dán có kích cỡ khá nhỏ được dùng để dán lên hàng hóa với mục tiêu cung cấp các nội dung căn bản về giá của sản phẩm đến người tiêu dùng.

Decal dán giá sở hữu một lớp keo đặc biệt sẽ giúp cho các nội dung về giá cả dính chặt lên mặt phẳng bao bì của sản phẩm. Thông thường thông tin in ấn trên tem dán giá thành phẩm cũng không quá phức tạp chỉ gồm: Giá của sản phẩm, mã vạch hoặc có khả năng thêm tên thương hiệu và logo.

Kích thước, mẫu mã của tem giá sản phẩm

Tem giá được thiết kế với nhiều kiểu dáng khác nhau, phần lớn phụ thuộc vào nhu cầu và mục đích sử dụng của các doanh nghiệp hay đơn vị kinh doanh, thông thường các tem giá được in ấn với hình dạng như: Hình vuông, hình tròn, hình elip, hình thoi...và đặc biệt được sử dụng nhiều nhất là hình chữ nhật.

Kích thước in tem giá phổ biến hiện nay và được nhiều đơn vị kinh doanh lựa chọn khi in ấn tem nhãn dán giá sản phẩm là:

3 x 4cm

4 x 5.8cm

1 x 1.5cm

1 x 2cm

1 x 2.5cm

1 x 3cm

1.5 x 3cm

2 x 4cm...

Phương pháp in tem dán giá sản phẩm

In tem dán giá sản phẩm có thể sử dụng trên công nghệ in Offset và công nghệ in kỹ thuật số, cả 2 kỹ thuật in này đều cho ra các mẫu tem giá đẹp chất lượng, tuy nhiên mỗi công nghệ sẽ có những ưu điểm nổi bật khác nhau

In offset

Các mẫu tem sau khi in đạt chất lượng rất cao

Màu sắc rõ nét, đều màu

Khi in với số lượng lớn sẽ được giảm giá

Tuy nhiên thời gian in sẽ lâu

In kỹ thuật số

Tem giá sau khi in có màu sắc đẹp

Thời gian in ấn nhanh, khách hàng có thể nhận được ngay trong ngày

Chất lượng bản in tốt

Tuy nhiên in càng nhiều thì chi phí càng cao

Để sở hữu được các ấn phẩm tem dán giá sản phẩm, chất lượng và đáp ứng được mục đích kinh doanh của mình, các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa nên tìm hiểu và lựa chọn công ty in ấn uy tín, chuyên nghiệp, máy móc hiện đại để gửi gắm các đơn hàng. Hy vọng với những thông tin mà bài viết chia sẻ giúp ích cho bạn đọc.